



ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เรื่อง นโยบายการจัดการพืชต่างถิ่นรุกราน (Invasive Alien Plant Management Policy)

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ จำเป็นจะต้องมีการรวบรวมพันธุ์พืชจากทั่วโลก ผ่านการสำรวจ ซื้อมา แลกเปลี่ยน จัดปลูกเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์วิจัยและในความรู้ สร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป พืชบางชนิดที่เคยถูกนำเข้ามาเป็นไม้ประดับ หรือไม้รวบรวมสะสมอาจมีวิษพืช หรือพืชต่างถิ่น ติดมากับวัสดุปลูกหรือปะปนมากับพันธุ์พืชและวัสดุอื่น ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งต่อมาอาจมีการกระจายพันธุ์ รุกรานออกไปจนคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่การเกษตร เกิดผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงต้องดำเนินการป้องกัน ควบคุมกำจัด และยับยั้งการแพร่กระจาย ของพืชต่างถิ่นรุกรานเหล่านั้น จึงได้จัดทำนโยบายซึ่งจะช่วยให้การจัดการพืชต่างถิ่นฯ ดังกล่าวเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และลดผลกระทบในระยะยาว เพื่อให้สามารถบรรลุ เป้าหมายการจัดการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งตามนโยบายนี้ พืชต่างถิ่น รุกราน หมายถึง พืชที่มีรายชื่อในทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน ตามมาตรการป้องกัน ควบคุม กำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีนโยบาย และความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังนี้

1. ไม่นำพืชต่างถิ่นรุกรานเข้ามาปลูกในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ เว้นแต่การปลูก เพื่อการศึกษาวิจัยเฉพาะโดยต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการแพร่กระจาย หรือมีการจำกัดพื้นที่ ปลูกก่อนเริ่มดำเนินการให้มีการแพร่พันธุ์เล็ดลอดออกสู่สภาพธรรมชาติ

2. ควบคุมและติดตามการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่นรุกรานที่ปลูกในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ หากไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ขององค์การแล้ว ให้ดำเนินการกำจัด ให้หมดไปเสีย

3. ดำเนินการควบคุม กำจัด พืชต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ธรรมชาติภายในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ (หากมีการแพร่ระบาด) ตามมาตรการป้องกัน ควบคุม และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ที่รุกรานของประเทศไทย

/4. ไม่แจกจ่าย...

4. ไม่แจกจ่าย จำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือกระทำอื่นใดอันจะเป็นการกระจายพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกราน ออกไปนอกพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์

5. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์ที่รุกรานและภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อสร้างความตระหนักแก่สาธารณชน

6. เผื่อระวังและติดตามรวมทั้งประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดการรุกรานของพืชต่างถิ่นที่นำเข้ามาในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ทั้งชนิดพันธุ์ที่ระบุและไม่ระบุในทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน ของประเทศไทย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565



(นายพรชัย หาญยืนยงสกุล)

กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์